

คำประกาศเกียรติคุณ

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยบูรพาอบปรีญา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์

พุทธศักราช ๒๕๖๕

.....

เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปรีญาศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ แก่ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ
ในฐานะที่ได้ปฏิบัติภารกิจทางการเมืองและการปกครอง ซึ่งยังคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่าง
ใหญ่หลวง

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ สำเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนยานเกราะสหรัฐอเมริกา เข้ารับราชการในกองทัพบก
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ เกษียณอายุราชการเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ เคยปฏิบัติภารกิจในสงคราม
มหาเอเชียบูรพาเป็นเวลา ๔ ปี และได้รับราชการทหารเจริญก้าวหน้าโดยลำดับ ก่อนเกษียณอายุราชการ
ได้รับพระราชทานยศพลเอก และดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก และนายทหารพิเศษประจำกรมทหาร
ราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์

ในขณะที่ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๒ ฯพณฯ ได้แสดงความเป็นนักรัฐศาสตร์ คือ ดำริ
ให้ใช้นโยบายการเมืองนำการทหารในการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ แนวความคิดดังกล่าวเป็นที่มาของ
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๖๖/๒๕๒๓ เรื่อง นโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นผลให้
สงครามยุติลงอย่างเด็ดขาดในปีพุทธศักราช ๒๕๒๕

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นผู้มีความสามารถและมี
ผลงานทางการเมือง และการปกครอง เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เช่น ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๒
เป็นสมาชิกสภาว่ารัฐธรรมนูญ ต่อมาเป็นสมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางการเมือง คือ ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีถึง ๓ สมัย คือ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช
๒๕๒๓-๒๕๓๑

ในขณะที่...

ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาล ฯพณฯ ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างหนักทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ แต่ด้วยความชาญฉลาด ความสุขุมลุ่มลึก การมอบการณีกอ และความกล้าตัดสินใจ กล้ารับผิดชอบ ทำให้ ฯพณฯ สามารถนำประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ด้วยดี ดังเช่น

ด้านการเมือง ในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ ฯพณฯ ได้ใช้การเมืองนำ การทหารตามนโยบาย ๖๖/๒๕๒๓ ในการแก้ปัญหา ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง

ด้านเศรษฐกิจ ราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกสูงขึ้น ฯพณฯ ได้ใช้มาตรการต่าง ๆ แก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทำให้สามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และการคลังของประเทศไว้ได้ ทั้งยังรักษาอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยซึ่งสูงกว่า ประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ไว้ได้เช่นเดิมด้วย

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯพณฯ เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จทางการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างยิ่ง ได้ประสานสัมพันธ์กับผู้นำประเทศต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด กำหนดนโยบายสำคัญให้สถานทูต และที่ปรึกษาการพาณิชย์ประจำชาติต่าง ๆ ซึ่งทำให้สามารถขยายตลาดในต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง ความสำเร็จนี้ยังประโยชน์ทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ด้านการบริหารงานทั่วไป ฯพณฯ ได้ปรับปรุงคณะรัฐมนตรีหลายครั้ง เพื่อแก้ปัญหาการบริหารงานของรัฐบาล ทั้งยังกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนเมื่อถึงคราวจำเป็น นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบบริหารราชการอย่างจริงจัง สนับสนุนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ดำเนินการตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพราะ ฯพณฯ ถือว่าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการนั้นเป็นการบ่อนทำลายชาติและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

เกียรติประวัติและผลงานของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความเป็นนักการเมืองและนักปกครองที่ก่อประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป